

ชื่อเรื่อง	นกกองหัวจุกกับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
ชื่อผู้ทำโครงการ	1. นายสะชนัน เหลี่ยมปาน 2. นางสาวปิยภัทร หมาดเส็น 3. นางสาวฟาริดา บิลหมัด
ชื่อที่ปรึกษาโครงการ	นางสาวบุเรียม พรหมปลัด โรงเรียนกงหราพิชากร
ปีการศึกษา	2553

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับนกกองหัวจุก 2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับนกกองหัวจุกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน และ 3) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการผสมพันธุ์ของนกกองหัวจุก โดยมุ่งศึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกกองหัวจุก ทั้งทางด้านวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน

กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่เลี้ยงนกกองหัวจุก และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนกกองหัวจุกในหมู่ที่ 3,5 และ 6 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใช้ศึกษาถึงการเลี้ยงนกกองหัวจุกที่มีผลต่อวิถีชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนในหัวข้อที่มุ่งศึกษาวิจัย คือ มีการเพาะพันธุ์นกกองหัวจุก มีการทำกรงนกหรือการเลี้ยงหนอนนกในชุมชน และผลกระทบต่อชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ จะใช้วิธีการรวบรวมผลของการศึกษาข้อมูลของทั้ง 2 ด้าน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปในประเด็นที่ต้องการ โดยวิธีพรรณนา

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. การเลี้ยงนกกองหัวจุกเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากการทำอาชีพหลัก เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม (สวนยางพารา) ส่วนการเลี้ยงนกนั้นเป็นอาชีพเสริมที่ยัง

สร้างรายได้ให้คนในชุมชน และการเลี้ยงนกกองหัวจุกบุคคลที่เลี้ยงส่วนจะเลี้ยงด้วยความชอบและด้วยใจรัก และชอบในเสน่ห์ของนกกองหัวจุก จึงไม่ส่งผลต่ออาชีพหลักของคนในชุมชน

2. การเลี้ยงนกกองหัวจุก ส่งเสริมเศรษฐกิจในด้านอาชีพ กล่าวได้คือสามารถทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากอาชีพหลัก (ยางพารา) การทำกรงนก การขายหนอนนก การเพาะพันธุ์หนอนนก การผสมพันธุ์นกชาย และพืชผลด้านเกษตร มีการเพาะปลูกกล้วย มะละกอ เพิ่มมากขึ้น ทำให้พืชผลทางการเกษตรมีราคาดีขึ้นจากราคาปกติ

3. นกกองหัวจุกเป็นเศรษฐกิจของชุมชนอีกอย่างหนึ่ง ที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น นกกองหัวจุก ทำให้คนในชุมชนได้กระชับความสัมพันธ์ และเป็นการแลกเปลี่ยนประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละถิ่น เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจในชุมชนดี ก็จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจในสังคมดียิ่งขึ้นเช่นกัน